

Số: 1672/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2021

V/v đầu tư xây dựng công
trình phòng, chống thiên tai
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển miền Trung, hiện có 12 huyện (trong đó có 01 thành phố, 01 thị xã và 01 huyện đảo). Dân số khoảng 1,248 triệu người. Hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh khá dày, có 04 hệ thống sông lớn gồm: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ, Trà Câu. Vùng hạ du các sông lớn của tỉnh thuộc địa bàn 05 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố (gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi) với tổng số dân khoảng gần 1,0 triệu người. Do đặc điểm địa hình, các sông trong tỉnh đều ngắn và dốc, hàng năm thường xuyên xảy ra lũ, lụt lớn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của Nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng, củng cố một số công trình phòng, chống lũ và chống sạt lở bờ sông. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 91,93 km đê sông, đê biển và đê cửa sông; 56,2 km kè lát mái và 4,7 km mỏ hàn. Hệ thống đê, kè hiện có chủ yếu mang tính chất tạm thời (trừ hệ thống đê, kè được đầu tư bởi ngân sách nhà nước, các dự án ODA và nguồn vốn tu bổ đê điều hàng năm do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý). Hầu hết các công trình đê điều được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy tốt hiệu quả, vận hành đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do nguồn lực rất hạn chế nên các tuyến đê chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đảm bảo chống được lũ chính vụ theo yêu cầu thực tiễn cũng như nhiệm vụ quy hoạch phòng, chống lũ của tỉnh đề ra. Điển hình như tuyến đê Bình Minh - Bình Trung (bờ Bắc sông Trà Bồng) hiện nay rất cần được đầu tư xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng.

Để chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đầu tư dự án phòng chống thiên tai "Xây dựng, nâng cấp tuyến đê Bình Minh - Bình Trung, huyện Bình Sơn bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý với nội dung chính như sau:

- Hiện trạng công trình và sự cần thiết đầu tư: Tuyến đê Bình Trung - Bình Minh được Nhân dân trong vùng tự đắp chống lũ từ nhiều năm nay, chủ yếu để chống lũ tiểu mãn và sớm, không đảm bảo cao trình chống lũ chính vụ

với tần suất $P = 10\%$; một số đoạn sông bị sạt lở nghiêm trọng; một số đoạn đê đã được sửa chữa, gia cố nhưng cũng đang bị xuống cấp, hư hỏng, đã có xuất hiện nhiều mạch đùn, mạch sủi sau đê phía đông, có nguy cơ mất an toàn cho hàng trăm hộ dân sau đê nên cần được ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện khoảng 4,5 km để đảm bảo chống lũ, bảo vệ an toàn khoảng 4.500 hộ dân, giảm 425 ha diện tích ngập lụt, bảo vệ an toàn sản xuất và các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã: Bình Trung, Bình Minh, thị trấn Châu Ô và một phần xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn; đồng thời tuyến đê này sẽ kết hợp làm đường giao thông, tạo điều kiện về hạ tầng để phát triển đô thị ven sông theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và theo Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, trong đó có nhiệm vụ: "Phát triển huyện Bình Sơn thành thị xã". Vì vậy, việc đầu tư tuyến đê Bình Trung - Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là hết sức cần thiết.

- Nội dung, quy mô đầu tư:

+ Xây dựng, nâng cấp tuyến đê Bình Trung - Bình Minh dài khoảng 4,5km, đảm bảo nhiệm vụ chống lũ với tần suất $P=10\%$; được cứng hóa 3 mặt và có kết hợp giao thông.

+ Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: **200 tỷ đồng**.

Sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm bố trí nguồn kinh phí thực hiện, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư dự án nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp;
- CT, PCT(NN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNtv81.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh